



ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง
เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ตามประกาศของโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอป่าแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และสอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบ้านโป่ง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เรียงตามลำดับที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ดังนี้

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๐	นางธิดารัตน์ สอนนาม	
๒	๐๑๕	นางสาววิดา ทองใบ	
๓	๐๑๘	นางสาวธัญญารัตน์ อุดทังไข	

ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และทำสัญญาจ้างต่อไป

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าในกรณีที่มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ซ้ำกันกับที่ประกาศรับสมัครใหม่เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่

ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒. กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว แต่ครุสภาไม่อนุญาตให้มีใบประกอบวิชาชีพครู จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๔. ไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนดเวลา
๕. ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่ารายใดขาดคุณสมบัติ ตามประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะต้องยกเลิกประกาศผลการเลือกสรรการขึ้นบัญชี การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สำหรับรายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสัญญา ทะกัน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง